



ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

**ผลเก็บกพม่า**  
**ไม่คิดในไทย**

**โลกยังวิกฤติ** ชาวดีไทยไม่พบผู้ติด  
**'อเมริกา'อ่วม** เชื้อโควิด-19 รายใหม่ มี  
**ส.ส.-ส.ว.ป่วย** ผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม2 ราย  
เผยผลสอบสวนกรณีเด็ก  
เมียนมา ★ มีต่อหน้า 11



ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

ผลเด็กพม่า ☆ ต่อจากหน้า 1

วัย 2 ขวบ ติดโควิด-19 ไม่พบหลักฐานแหล่งติดเชื้อ ในไทย กลุ่มเสี่ยงทั้งผู้สัมผัสใกล้ชิดอาศัยร่วมแคมป์ และเคยร่วมงานในอุทยาน-นครราชสีมา รวม 146 คน ผลตรวจเป็นลบทั้งหมด ต่างจากในเมียนมา ที่พบ ผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 600 คน ดันยอดติดเชื้อสะสม กว่า 5 พันคน ส่วนทั่วโลกยอดผู้ติดเชื้อยังล้น มี สหรัฐอเมริกา แคมป์ที่ติดเชื้อสะสมและเสียชีวิต แม้แต่ ส.ส.-ส.ว.สหรัฐฯก็ติดโควิด-19 ออ ขณะที่ยุโรป อ่วมอีก อังกฤษขอลี้ภัยความหวังประเทศรอบ 2

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (อว.) รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 (โควิด-19) ในไทย เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ว่าไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ และไม่มีผู้เสียชีวิต มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2 ราย ส่วนสถานการณ์โลก ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 81.2 ล้านราย มีจำนวน ผู้เสียชีวิต 9.65 แสนราย และมีผู้รักษาหาย 22.8 ล้านราย โดยสหรัฐอเมริกา ผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 7 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตกว่า 2 แสนคน ขณะที่สถานการณ์ ในอาเซียน อินโดนีเซีย ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่แนวโน้ม เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดเกือบ 4,000 คน มีรายงาน ผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 100 คน ยอดสะสมขยับใกล้ 1 หมื่นคน ขณะที่เมียนมา สถานการณ์น่าเป็นห่วง ผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงถึง 671 คน ทำให้ยอดสะสม ทะลุ 5,000 คน มีผู้เสียชีวิตรวมเกือบ 100 คน ทั้งนี้เมียนมาได้ห้ามการลี้ภัยความหวังอย่างถาวรแล้ว โดยให้ประชาชนอยู่ที่บ้านและทำงานที่บ้าน

นอกจากนี้ กรมควบคุมโรคเผยแพร่รายงาน ความสืบหน้าผลการสอบสวนกรณีเด็ก 2 ขวบ ชาวเมียนมา ตรวจพบเชื้อโควิด-19 หลังกลับจาก ประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา ว่าทีม ปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค โดยกองระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 จ.สระบุรี) ดูแลพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.9 จ.นครราชสีมา) ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคเพื่อค้นหา และติดตามตัวผู้สัมผัสใกล้ชิด เคยทำงานหรือเคย อาศัยกับครอบครัวนี้ เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจหา เชื้อก่อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR พื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา มีผู้สัมผัสรวมจำนวน 70 คน แยกเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงที่อยู่ในแคมป์เดียวกัน 16 คน และกลุ่มผู้สัมผัสที่อยู่ในแคมป์อื่นอีกสอง

แคมป์จำนวน 54 คน ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ขณะที่พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีผู้สัมผัสรวมจำนวน 76 คน แยกเป็นคนไทย 16 คน และต่างต่าง 60 คน ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ รวมผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกสถานที่ ในกรณีดังกล่าว จำนวน 146 คน ผลตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ ทั้งหมดทุกรายให้ผลเป็นลบ ไม่พบ การติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด ทั้งนี้ เด็กที่ติด เชื้อจากการตรวจพบของเมียนมา ยังไม่พบหลักฐาน แหล่งที่ติดเชื้อในประเทศไทย ทั้งที่พักและที่ทำงาน ของผู้ประกอบการมีโอกาสน้อยที่เด็กจะเกิดการติดเชื้อ ในที่พักแรงงานต่างต่าง อาจมีโอกาสเกิดการติดเชื้อ ระหว่างการเดินทางกลับบ้าน ทั้งในประเทศไทย หรือขณะอยู่ในประเทศเมียนมา ช่วงระหว่างวันที่ 4-10 ก.ย.

ต่อมา นพ.บัญชา ดัชชา รองอธิบดีกรม อณามัย กล่าวถึงมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 6 การ จัดการแข่งขันกีฬาและการจัดคอนเสิร์ต ว่าจาก สถานการณ์โรคโควิด-19 ทั้งโลกและประเทศ ที่เอนบ้านรอบประเทศไทย ยังทำให้ไทยมีความ เสี่ยงต่อโรคนี้ส่วนการผ่อนปรนการจัดการแข่งขัน และการจัดคอนเสิร์ตนั้น ผู้จัดการแข่งขันต้องเตรียม สถานที่ จัดจุดคัดกรอง จัดเจลแอลกอฮอล์ จุดล้างมือ จำกัดจำนวนคนเข้าชม สนามกีฬากลางแจ้งเข้าชม ได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของความจุสนาม ส่วนสนามกีฬา ในร่มจุได้ร้อยละ 15 ของความจุสนาม มีระบบ การซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ มีการแยกโซนที่นั่งกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ชม ไม่ให้ปะปนกัน สำหรับนักกีฬาต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนแข่งขัน สังเกตอาการตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบให้ แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ และหยุดการร่วมแข่งขันและ พบแพทย์ทันที หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับคนอื่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ส่วนผู้เข้าชมต้องผ่านการคัดกรอง ลงทะเบียนแอปไทยชนะ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด

นพ.บัญชา กล่าวอีกว่า สิ่งที่จะทำให้ ประเทศไทยไม่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกสองคือการที่เราสามารถพบคนป่วยรายใหม่ ได้เร็วจะได้ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดมาดูแลเฝ้าระวัง ได้เร็ว ขณะที่คนไทยทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันอย่างเข้มแข็งคือ สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ขณะเดียวกันก่อน ออกจากบ้านควรมีการคัดกรองตนเองหากมีอาการ ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ควรหยุดงานแยกตัวจากคนใน ครอบครัว และพบแพทย์ให้ตรวจวินิจฉัยโรค

ส่วนที่อิมแพค เมืองทองธานี วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รว. สาธารณสุข กล่าวภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานรณรงค์เตรียม

ความพร้อม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รอบที่ 2 ว่าตนไม่เห็นรอยยิ้มของนายกฯ และ ทำให้ผ่อนคลายของนายกฯมาและกรมฯมาพบกัน ในวันนี้ ถือเป็นการเติมกำลังใจให้กันทั้ง 2 ฝ่าย นอกจากนี้ตนได้รับรายงานจาก นพ.เรศ กรีษนัย-วิวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ว่าวันนี้ นอกจากทุกคนจะได้ค่าตอบแทนรายละ 500 บาท เป็นเวลา 7 เดือนรวม 3,500 บาท ยังมีค่าตอบแทน ประจำเดือน ที่ อสม. ได้รับตามปกติอยู่แล้วอีก 2 เดือน เดือนละ 1,000 บาท อย่างไรก็ตาม นายกฯ ย้ำว่าไม่มีใช้ค่าตอบแทน แต่ไม่ต้องการให้ต้องออก เงินส่วนตัวซื้อเครื่องวัดไข้ต่างๆ จึงจ่ายทดแทน ให้ นี่คือนโยบายที่รัฐบาลเห็นความสำคัญของคน

นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า ในเดือน ต.ค. หลัง ขึ้นปีงบประมาณใหม่ กระทรวงสาธารณสุขจะเริ่ม ทำงานแบบ New Normal เดินหน้าชนโควิด อย่างไม่เกรงอกเกรงใจ จะต่อสู้เต็มความสามารถ ด้วยความเข้าใจ ถ้าจะพบผู้ป่วยหลุมมาบ้างก็พร้อม ที่จะรักษา เรามีความพร้อมจนกว่าจะมีวัคซีน ขอ ออมนอกชาวบ้านว่าการต้องไม่ตกคือสมหน้ากอก อณามัย ล้างมือบ่อยๆ อย่าไอจามใส่กัน และสอดส่อง ถ้าพบคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมาย หรือคนมี อาการ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อนำตัวเข้าสู่ระบบ การสอบสวนโรคในระยะเวลาอันรวดเร็ว นี่คือนโยบายอันว่าระบบสาธารณสุขไทยไม่มีปัญหาแน่นอน เพราะมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง

ด้านสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก สำนักข่าว ต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 21 ก.ย.ว่า ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกพุ่งถึงเกือบ 81.25 ล้านคน มีผู้เสียชีวิต กว่า 9.65 แสนคน ขยับใกล้ 1 ล้านคนเข้าปึกขณะ สหรัฐอเมริกายังมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุดใน รอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 42,561 คน รวมเป็นกว่า 7 ล้านคน นอกจากนี้ ยังมีสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทั้งพรรคที่พบลิกัน และเดโมแครตติดเชื้อแล้วอย่างน้อย 18 คน ล่าสุด คือนางจายานาฮาเยส ส.ส. รัฐคอนเนตทิคัต ซึ่งต้อง กักบริเวณตัวเอง 14 วัน นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังมีผู้ เสียชีวิตเพิ่ม 655 คน รวมเป็นกว่า 2.04 แสนคน ส่วนประเทศที่มีผู้ติดเชื้ออันดับ 2-5 คือ อินเดีย บราซิล รัสเซีย และเปรู

กระนั้นแม้ อินเดียพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่ม ขึ้นเกือบ 87,000 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมสูง เกือบ 5.5 ล้านคน มากเป็นอันดับ 2 ของโลก และคาดว่าจะแซงหน้าสหรัฐฯ อันดับ 1 ในไม่ช้านี้ ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสูงเกือบ 88,000 คน แต่รัฐบาล ยังตัดสินใจเปิด "ทัชมาฮาล" อนุสรณ์สถานแห่ง ความรัก แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในเมืองอัครา รัฐ อุตตรประเทศ ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นวันแรก หลังสั่งปิดมานาน 6 เดือน แต่จำกัดผู้เข้าชมไม่





ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

เกิน 5,000 คนต่อวัน จากปกติที่มีผู้เข้าชมวันละกว่า 70,000 คนและผู้เข้าชมต้องจองตั๋วทางออนไลน์ล่วงหน้า อีกทั้งห้ามสัมผัสกำแพงหินอ่อนของทัชมาฮาลและเว้นระยะห่างอย่างเข้มงวดด้วย แต่ปรากฏว่า ผู้เข้าชมในวันแรกยังไม่มากนัก

ส่วนในยุโรป นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน แห่งอังกฤษ กำลังพิจารณาใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเป็นรอบที่ 2 เพราะยอดผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกือบถึง 4 แสนคน มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 4,100 คน มากที่สุดในยุโรป และมากเป็นอันดับ 5 ของโลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว ขณะที่ประชาชนหลายล้านคนยังคงกักตัว ส่วนสาธารณสุขอังกฤษอาจประกาศภาวะฉุกเฉินอีกถ้ายอดผู้ติดเชื้อยังพุ่งตั้งที่เป็นอยู่ และนายอัคริม ไวจเทค รมว.สาธารณสุข ตัดสินใจลาออกหลังถูกโจมตีว่ารับมือวิกฤติโควิด-19 ล้มเหลว ขณะที่รัสเซียพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6,196 คน สูงที่สุดตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. และนับเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อใหม่เกิน 6,000 คน ทำให้ยอดสะสมพุ่งเกิน 1.1 ล้านคน มีผู้เสียชีวิต 19,489 คน ที่ฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 10,000 คน ทำให้ยอดสะสมเกิน 4.5 แสนคน มีผู้เสียชีวิต 3,285 คน ส่วนที่สเปน ชาวบ้านในเขตยากจนหลายแห่งในกรุงมาดริดออกมาประท้วงมาตรการล็อกดาวน์เพราะต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

สำหรับในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีรายงานว่าสถานการณ์ในหลายประเทศดีขึ้น ที่เกาหลีใต้ โรงเรียนในกรุงโซลและเขตปริมณฑล เริ่มเปิดให้นักเรียนเข้าเรียนเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 1 เดือน หลังยอดผู้ติดเชื้อรายวันลดลงต่อเนื่องจนอยู่ในระดับต่ำที่สุดตั้งแต่กลางเดือน ส.ค. ส่วนออสเตรเลีย ยอดผู้ติดเชื้อรายวันในรัฐวิกตอเรียที่มีการระบาดหนักที่สุดลดลงต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ขณะที่นิวซีแลนด์ นายกรัฐมนตรีจาซินดา อาร์เดิร์น สั่งยกเลิกมาตรการควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วประเทศ ยกเว้นที่เมืองโอ๊คแลนด์ ศูนย์กลางการแพร่ระบาดรอบ 2

ต่างจากที่อินโดนีเซีย มีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้น 4,176 คน สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมสูงเกือบ 2.45 แสนคน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 9,553 คน สูงมากเป็นอันดับ 2 ในเอเชีย รองจากอินเดีย และหลายฝ่ายเรียกร้องให้รัฐบาลเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ ออกไป ขณะที่เจ้าหน้าที่ของอุทยานในกรุงจาการ์ตา ต้องชุดหลุมฝังศพเพิ่มขึ้นชนิดหามรุ่งหามค่ำ ด้านฟิลิปปินส์ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3,475 คน รวมเป็นกว่า 290,000 คน แต่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 15 คน ต่ำที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ ส่วนจีน พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเพียง 12 คน ทั้งหมดเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และพบผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการอีก 25 คน



ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 หน้าที่ 7

การรวมกันของสารยับยั้งการเจริญของ 24 ชั่วโมง โดยศึกษาแบคทีเรียอี.โคไล (E. coli) จุลินทรีย์ เช่น สารต้านรา ค้านแบคทีเรีย ที่แยกได้จากการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ที่ม ถูกกำหนดการใช้งานสมำเสมอสำหรับโรค วิจัยเผยว่าการรวมกันของยาปฏิชีวนะที่มีผลเสริม ติดเชื้อบางชนิดเช่น วัณโรคเอชไอวีมาลาเรีย ฤทธิ์กันในการเพาะเลี้ยงส่วนใหญ่แต่ก็ทำให้เกิด

## ทดสอบความเร็วยาปฏิชีวนะฆ่าแบคทีเรีย

แต่การติดเชื้อแบคทีเรียที่ไม่อาจรักษาได้ง่าย การเป็นปรปักษ์กันในบางกลุ่ม กับผู้มีปัญหาหัวใจและอวัยวะเทียม การคิด อย่างไรก็ตามผลจากงานวิจัยนี้อาจมีความ เชื้อในปอด โรคปอดเรื้อรัง ทำให้มักต้องใช้ยา สำคัญทางคลินิกและการปรับแต่งคำสั่งผสมยา ปฏิชีวนะร่วมด้วย

**เช่นชีวิต**

เพื่อเสริมฤทธิ์กัน นั้นหมายความว่า การทำงานร่วมกัน ของสารจะมีประ- สติทธิผลมากขึ้นใน ความเป็นจริง

ล่าสุดนักวิจัย จากมหาวิทยาลัย อูปลอลา ในสวีเดน ได้พัฒนาวิธีการ ใหม่ใช้ตรวจสอบ ว่ายาปฏิชีวนะ 2 ชนิดที่นำมารวม กันใช้งาน มีความ รวดเร็วและมีประ- สติทธิภาพเพียงใด ในการหยุดยั้งการ เจริญเติบโตของ



Credit: Nikos Fatsis-Kavalopoulos

แบคทีเรีย วิธีการที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ที่เรียกว่า ด้วยวิธีดังกล่าวรวมทั้งอาจสำคัญอย่างยิ่งต่อการ CombiANT ซึ่งปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาปฏิชีวนะ บรรลุประสิทธิภาพสูงในการรักษาการติดเชื้อ ต่างๆได้ทดสอบบนแผ่นหุ่นและได้ผลลัพธ์ภายใน ทั้งยังเป็นวิธีที่ง่าย และใช้ต้นทุนต่ำ.



ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 หน้าที่ 21

**เพิ่มประสิทธิภาพ  
ด้านแพथยจุลเหิน**

นายทรงยศ เทียนทอง นายจ. สระแก้ว ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อจัดบริการสาธารณะด้านการแพथยจุลเหิน จ.สระแก้ว โดย นายจ.สระแก้ว สสจ. สระแก้ว ร่วมกับ รพ.วังน้ำเย็น มูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถาน และ อบต.ทัพราช เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามา มีบทบาทในการบริหารจัดการและดำเนินงาน ระบบการแพथยจุลเหินในระดับท้องถิ่น ตามความจำเป็นเหมาะสมของประชาชนในท้องถิ่น โดย นายจ.สระแก้ว ส่งมอบรตพยาบาลจุลเหิน พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ให้ รพ.วังน้ำเย็น มูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถาน และ อบต.ทัพราชเพื่อนำไปปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจุลเหิน.



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 หน้าที่ 10

**สธ.เดินหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิชุมชน**

ที่ศูนย์แพทย์วัดหนองแขวงพระอารามหลวง จ.ขอนแก่น เมื่อวันก่อน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีสาธารณสุข พร้อมคณะ มาตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานภาพรวมหน่วยบริการปฐมภูมิเขตชุมชนเมือง ซึ่งมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับ

พญ.รุจิราลักษณ์ พรหมเมือง ผอ.รพ.ขอนแก่น 2 สาขาวัชรธรรมิกาวาส ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานภาพรวม เครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) โรงพยาบาลขอนแก่น และ นพ.นันทิกร สอนชา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.ขอนแก่น บรรยายสรุปผลการดำเนินงานศูนย์แพทย์วัดหนองแขวงพระอารามหลวง เครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โดย รพ.ขอนแก่น ดำเนินกิจกรรม



ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ ร่วมกับ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จิตแพทย์ พยาบาลเวชกรรมสังคม พยาบาลเฉพาะทางผู้สูงอายุ และเชื่อมโยงการส่งต่อและดับสูงในโรงพยาบาลขอนแก่น โดยเทศบาลนครขอนแก่น ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรด้านสวัสดิการทางสังคม งบประมาณและการพัฒนา เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ ครอบคลุมพื้นที่ประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และ อ.เมืองขอนแก่น ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และด้านสวัสดิการทางเศรษฐกิจและสังคม

ดร.สาธิต รัฐมนตรีสาธารณสุข กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามนโยบายลดการแออัดของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะโรงพยาบาลขอนแก่น ดังนั้นจะต้องมีคลินิกครอบครัวเพื่อลดการแออัดในโรงพยาบาลขอนแก่น.

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 หน้า 10

## สสจ.เมืองสามอ่าวแนะตรวจเครื่องเทอร์โมวัดไข้ได้เที่ยงตรง

นายแพทย์สุริยะ ตูระรัตน์ นายแพทย์ คังกล่าวว่ามีมาตรฐานความเที่ยงตรงของ มอก.ในประเทศคือไม่

สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ประจวบคีรีขันธ์ เปิด การตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อให้มีความคลาด

แม่นยำ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้หรือกรมวิทยาศาสตร์ เครื่อง และหน่วยงานที่ใช้อุปกรณ์ตรวจสอบ

การแพทย์ เพื่อสอบถามแนวทางตรวจสอบ การใช้งานทุก 6 เดือน โดยขอให้เจ้าหน้าที่การ

การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิจากแสงอินฟราเรด ทดสอบเพื่อประเมินการใช้งาน แต่ทราบว่าการ

หรือเทอร์โมสแกน ของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่ง หน่วยงานได้จัดซื้อเครื่องตรวจวัดการชื้อขาย

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดกรองบุคคลจาก ในระบบออนไลน์ ที่นำเข้ามาต่างประเทศ และ

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ ยังไม่มั่นใจว่าอุปกรณ์ที่จัดซื้อเร่งด่วนเมื่อ 6 เดือน

เดือนมกราคมที่ผ่านมา ขณะที่การใช้อุปกรณ์ ก่อน จะมีการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ

มอก.ในประเทศคือไม่

ยังมีหน่วยงานอื่นและใช้อุปกรณ์ชนิดนี้

ความมีการตรวจสอบเพื่อให้มีมาตรฐานน่าเชื่อถือ

ได้ แต่ขณะยอมรับว่ายังไม่มีองค์การใดดำเนิน

การตรวจสอบเครื่องเทอร์โมสแกน เพราะเดิม

การวัดไข้การใช้ปรอท และหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ในต่างจังหวัดก็ไม่ได้รับ

ทำเรื่องนี้ ดังนั้นจะต้องสอบถามกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ว่าเห็นสมควรดำเนินการอย่างไร หากมี

ข้อเสนอแนะหรือมีวิธีการตรวจสอบที่ชัดเจน จะ

เชิญทุกองค์การที่มีเครื่องตรวจเทอร์โมสแกนมา

มาทำการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพและ

คุณภาพการใช้งาน

นพ.สุริยะ กล่าว ว่า สำหรับสถานการณ์

การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยค่อนข้าง

ขณะนี้ยืนยันว่าในจังหวัดยังปลอดภัย แต่จะต้อง

ติดตามอย่างใกล้ชิด ขณะที่หลายฝ่ายดูแลพื้นที่

ชายแดนอย่างเต็มที่

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 หน้าที่ 10

## เมืองขุนแผนไขว้ผลงานทูป็นัมเบอร์วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันก่อน ที่ อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นาย นิมิตร วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นพ.วรศักดิ์ รุ่งเรือง นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการ จังหวัด นายชัยยศ อยู่ทรัพย์ แรงงานจังหวัด ร่วม นำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี ในกิจกรรมการประกวด จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 ซึ่งชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่าน เข้าร่วมการประกวด ระดับประเทศ ดังนี้

1. ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER

ONE 2. ประเภทอำเภอ TO BE NUMBER ONE ได้แก่ อำเภอบางปลาม้า 3. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาควิเศษ ได้แก่ ชุมชนบ้านบางแม่หม้าย อำเภอบางปลาม้า, ชุมชนบ้านกล้วย อำเภอสรีระจันต์ 4. ประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอบางปลาม้า, โรงเรียนอุ้มทอง อำเภอยู่งทอง 5. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในหน่วยราชการ ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสุพรรณบุรี, สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี 6. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี (โรงงานน้ำตาลสามชุก).



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 หน้าที่ 11

**ศบค.ปลื้มผู้ติดเชื้อโควิดเป็นศูนย์**

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ในไทย ว่า วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ทั้งในและนอกประเทศ โดยมียอดผู้ป่วยสะสม 3,506 ราย หายป่วย 3,342 คน รักษาใน รพ. 105 ราย เสียชีวิตเท่าเดิม 59 ศพ และในวันนี้จะมีคนไทยเดินทางกลับเข้ามาอีก 2 เที่ยวบิน รวม 268 ราย ในวันที่ 22 ก.ย. อีก 7 เที่ยวบินรวม 785 คน สำหรับสถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ป่วยสะสม 31,231,209 ราย รักษาหาย 22,822,258 คน เสียชีวิต 965,063 ศพ ขณะนี้ประเทศเมียนมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันเดียว 393 ราย รวมยอดสะสม 5,263 คน มีผู้เสียชีวิต 81 ศพ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชื่นชมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสฯ เงินค่าตอบแทนคนละ 500 บาท รวม 7 เดือน และเดือนละ 1,000 บาท 2 เดือน ไม่ใช่ค่าตอบแทนแต่ไม่อยากให้ทุกคนเดือดร้อนที่ต้องออกเงินซื้อเครื่องมือวัดไข้หรืออะไรต่าง ๆ พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้ง อสม.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

**สกัดจับกัญชาเกือบ200กก.  
ลักลอบขนช่วงพายุ'โนอีล'  
พบเดือนเดียวยึดร่วม1ตัน**

นครพนม กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ-ทหาร ยึดกัญชา  
อัดแท่งหนักเกือบ 200 กิโลกรัม ลอบขนช่วงพายุ  
“โนอีล” ชุกริมทาง      ▶ ต่อ : กัญชา - หน้า 11





มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

**นายกฯ ปลุกคนไทย  
อย่านอนฟังพาดับรับความตาย**  
ลูกชั้นสู้โควิด-ฟันฟูบท.  
กำชับอสม.เตรียมรับมือ  
ไวรัสระบาดระลอกสอง  
ศบค.ไม่พบติดเชื้อใหม่

ไทยไม่พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่ ศธ.  
จับตาเมียนมา-อังกฤษจำนวน  
ผู้ติดเชื้อเพิ่มก้าวกระโดด เดือน  
คนไทยอย่าประมาท เข้มมาตรการ  
สาธารณสุขต่อเนื่อง ด้านนายกฯพบ  
อสม.กำชับเตรียมรับมือโควิด  
ระลอกสอง 2 วันพร้อมสนับสนุน  
➡ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10





# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

เป็นบรรทัดฐานของประเทศที่ไม่ใช่แค่เรื่องสาธารณสุข แต่หมายถึงเรื่องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน คนขอฝากในเรื่องการสร้างความรักความสามัคคี ความรักชาติเป็นสิ่งที่ทุกคนควรต้องเป็นประเทศไทยอยู่มาอย่างยาวนานด้วยชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งที่เชื่อถือยึดมั่นในหัวใจของคนไทยทุกคน ก็ขอฝากอสม.รับภารกิจทำให้สังคมสงบเรียบร้อย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์โลก เราต้องภูมิใจว่าเรามีระบบการแพทย์เข้มแข็ง มีกลไกภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถ เป็นที่ยอมรับ ที่ดำเนินการเชิงรุกในการขับเคลื่อนโควิด-19 ให้ได้วันนี้"

นายกฯกล่าว  
และย้ำด้วยว่า ขอฝากประเทศไทย ฝากชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไว้ในมือท่านด้วย ในการที่ทำให้ประเทศไทยมีความสุข มีความรัก ความสามัคคียั่งยืน และขอให้ทุกคนภูมิใจในการเป็นด่านหน้า พร้อมทั้งขอให้ระวังตัวเอง ให้กำลังใจกันฝ่าวิกฤติโควิด-19 รวมถึงวิกฤติที่เกิดขึ้นเวลานี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพลัง ความร่วมมือร่วมใจในระบบสาธารณสุขของประเทศ จะส่งผลให้ประเทศไทยได้ก้าวผ่านภาวะวิกฤติครั้งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้น อสม.ถูกขยับมือให้กำลังใจนายกฯในการบริหารประเทศ และแทนคำขอบคุณที่ได้สังเกตเห็นการทำงานอย่างหนักของอสม. ทั้งนี้ นายกฯและผู้บริหารระดับสูงร่วมกันทำพิธีเชิงสัญลักษณ์โอนเงินค่าตอบแทนเยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยให้อสม.เดือนละ 500 บาทเป็นเวลา 7 เดือน

**ย้ำลดความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น**  
วันเดียวกัน ที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายกฯเป็นประธานเปิดประชุมและปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจำปี 2563 ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่อง ชีวิตวิถีใหม่ประเทศไทยหลังโควิด-19 มีสาระสำคัญโดยสรุปว่า ปัจจุบันทุกคนกำลังเผชิญสถานการณ์ท้าทายที่ไม่เคยเจอมาก่อนคือ การระบาดของไวรัสโควิด-19 ต้นคลอนเศรษฐกิจ สังคม การดำเนินชีวิต แม้สถานการณ์ขณะนี้ดีขึ้น

แต่ก็ยังประมาทไม่ได้ โดยเฉพาะความไม่แน่นอน จึงต้องปรับปรุง เตรียมตัวพร้อมเผชิญความเสี่ยงและความท้าทาย โดยเฉพาะสิ่งที่คาดเดาไม่ได้และอาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องลดความเสี่ยงเรื่องไม่จำเป็นออกไปทำงานเชิงรุก เดินหน้าแก้ปัญหาในอนาคตทั้งหมดเป็นไปแผนของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศทั้งหมดถือเป็นเข็มทิศของประเทศ หากเกิดอะไรขึ้น เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันที

### ชวนปรับตัวรับนิวนอร์มอล

นายกฯยังระบุว่า การประชุมวันนี้เป็นเรื่องความเป็นความตายของประเทศ ต้องวางแนวทางรับมือวิกฤติวิถีใหม่ปรับตัวเป็นวิถีนิวนอร์มอลให้เร็วที่สุด แม้การพัฒนาประเทศจะดีขึ้นตามลำดับ แต่เรายังต้องเผชิญความท้าทายใหม่ๆ รวมทั้งปัญหาความเสี่ยงที่จะเข้ามา เราต้องร่วมมือกัน ต้องทำให้คนไทยมีความสุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมปรองดองสมานฉันท์ ไม่ว่าเราจะทำอะไรจะก่ออัฐก่อกหิน หรือถือปูน จันเมเป็นบ้านเรือนหรือปราสาท จำเป็นต้องวางรากฐานให้แน่นแข็งแรง เราต้องเร่งจำกัดจุดอ่อนสำคัญเชิงโครงสร้าง สร้างจุดแข็งใหม่ในอนาคต ความซื่อสัตย์ รักชาติ รักแผ่นดิน ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของคนไทย เราจำเป็นต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เข้มแข็งจะไปต่อฐานรากอันอื่นได้

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า การพัฒนาที่เดินมาแล้วครึ่งทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ พวกเราทุกคนถือเป็นมรดกาน ที่จะช่วยทำให้ทุกอย่างฟื้นวิกฤติไปได้ วันนี้เราก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่แห่งเทคโนโลยีดิจิทัล และยังมีโควิด-19 เข้ามาเสริม บวกกับสงครามการค้า ความขัดแย้งในภูมิภาคก็ยังมีอยู่ ความยากจน รวมแล้วคือ สถานการณ์ยังไม่ปกติ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันทำให้ประเทศอยู่รอดได้ มาตรการที่รัฐบาลทำออกมา ถือเป็นมาตรการต่อลมหายใจและลดภาระให้ผู้กำลังเดือดร้อน แต่อย่าลืมว่าทุกอย่างต้องใช้งบประมาณ คิดว่าสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่จบลงง่ายๆ ประเทศไทยยังโชคดีที่การระบาดยังเป็นศูนย์ แต่ไม่ใช่ว่าจะสบายใจได้ เพราะพร้อมจะกลับมาได้ทุกนาที แต่เชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของประเทศ

### ยืนยันใช้งบประมาณฟื้นฟูภาพเข้มแข็ง

นายกฯยังยืนยันใช้งบประมาณเป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอน รัฐบาลจำเป็นต้องอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบให้ทั่วถึงในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ เพื่อให้ประเทศไทยชาติฟื้นฟูและเข้มแข็ง วันนี้ทุกประเทศทั่วโลกประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน ไม่ใช่ประเทศไทยแต่เพียงประเทศเดียว หรือบริหารราชการล้มเหลว ดังนั้น การเดินหน้าจากนี้ไปคือ ความร่วมมือกันที่ทุกคนต้องช่วยกัน วันนี้ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ไม่อาจทำงานในรูปแบบเดิมอีกต่อไป ต้องปรับตัวรับชีวิตวิถีใหม่ รับมือความเปลี่ยนแปลง

### โควิดล้นมกทพ.-ปลูกไทยลุยให้ไว

"สิ่งสำคัญต้องพัฒนาศักยภาพของประเทศ ตอนนี้อยู่ประเทศล้มหมอนจากโควิด สงครามการค้า แต่ละประเทศต้องหาทางล้มแล้วลุกให้ไว อย่างน้อยต้องยันขา ลุกขึ้นมา ไม่เขินอ่อนพึ่งพา ยอมรับความตาย ความผิดพลาด ทุกคนต้องลุกขึ้นสู้ด้วยกัน ทำด้วยกัน ฉะนั้น เราจะลุกขึ้นอย่างไรให้ไวขึ้น พร้อมรับความสามารถในการบริหารจัดการ ภายใต้วิกฤติ ความยากลำบากวันนี้ให้มากที่สุดและฟื้นคืนได้เร็ว ใครยังไม่เจตต้องเตรียมการ ใครเจอแล้วก็ไปทำอย่างอื่นต่อ"นายกฯระบุ และย้ำว่าแนวคิดล้มแล้วลุกให้ไว อยู่ในพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้แผนแม่บทเฉพาะกิจปี'64 ปี'65 เป้าหมายสำคัญคือ คนยังชีพอยู่ได้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในสถานการณ์ไม่ปกติ วันนี้เหมือนล้มแล้วลุกขึ้นมา และต้องดำรงสภาพให้ไว้ให้ดีขึ้น เพื่อรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่หลังโควิด ไม่อย่างนั้นล้มแต่ก้าวแรก ถ้าเราไม่มีหลักการ

### 2ปีจากนี้รีบเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นจ้างงาน

นายกฯกล่าวตอนท้ายอีกว่า 2 ปีจากนี้ รัฐบาลเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ เน้นจ้างงาน เน้นกระจายเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น ล้มแล้วต้องลุกให้ไว พร้อมเรียกร้องให้รักษาอัตลักษณ์ความเป็นคนไทย ที่เรียบร้อยงดงามในพิธีต่างๆในเรื่องมารยาท เป็นผู้น้อยต้องเคารพผู้ใหญ่ มีความรัก สามัคคี เผื่อแผ่แบ่งปัน นี้คือ อัตลักษณ์ศักยภาพของประเทศเราที่ไม่มีประเทศไหนมีเหมือนเรา ต้องรักษาไว้ให้ได้



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

## อังกฤษโควิดพุ่ง ขู่ล็อกดาวน์ทั่วประเทศรอบ 2 ถ้าปชช.ไม่ร่วมมือสกัดไวรัส

สหรัฐติดเชื้อโควิดเกิน 7 ล้านคน กลับล่าแก้แนวปฏิบัติ เนะตรวจโควิด-19 “คนไร้อาการ”  
สหราชอาณาจักรสถานการณ์ติดเชื้อกลับพุ่งต่อเนื่อง รัฐบาลขู่อาจใช้มาตรการ “ล็อกดาวน์”  
ทั่วประเทศครั้งที่ 2 หากปชช.ยังไม่ให้ความร่วมมือกับแนวทางสธ.อย่างจริงจัง ประกาศเข้ม  
ผู้ติดเชื้อไม่กักตัว ถูกปรับ 4 แสนบาท

▶ ต่อ : อังกฤษ - หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

**อังกฤษ**

เริ่ม 28 ก.ย. ส่วน “เมียนมา” อ่วม ป่วยรายวันพบสถิติ 671 คน ติดเชื้อทะลุ 5.5 พัน เสียชีวิต 92 ราย รัฐสั่งล็อกดาวน์ “ย่างกุ้ง” ศูนย์กลางแพร่ระบาดใหญ่ สั่งระงับสายการบินในประเทศ

สถานการณ์การแพร่ระบาดล่าสุดของไวรัสโควิด-19 จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกยังน่าเป็นห่วง โดยมียอดสรุปรประจำวันที่ 21 กันยายน 2563 ดังนี้ ผู้ติดเชื้อรวม 31,263,651 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 965,398 ราย

รักษาหายรวม 22,848,030 ราย

โดยสหรัฐอเมริกา ยังคงมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดกว่า 7 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตกว่า 204,000 คน ขณะที่ อินเดีย มีผู้ติดเชื้อมาก เป็นอันดับ 2 ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 87,000 คน น้อยลงกว่าช่วงหลายวันก่อนที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่าวันละ 90,000 คน ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่เกือบ 88,000 คน ส่วนบราซิล มีผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ 3 กว่า 4.54 ล้านคน แต่มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐที่เกือบ 137,000 คน

**สหรัฐสั่งแก้ให้ตรวจคนไร้อากร**

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค(CDC) ของสหรัฐได้แก้ไขปรับปรุงแนวปฏิบัติว่าด้วยการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในผู้ที่ไม่แสดงอาการของโรค ซึ่งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศูนย์อีกครั้งเมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่ผ่านมา

“เนื่องด้วยข้อสำคัญของการแพร่เชื้อในระยะไม่แสดงอาการ (asymptomatic) และระยะก่อนแสดงอาการ (pre-symptomatic) แนวปฏิบัติที่สนับสนุนการตรวจโรคในบุคคลที่ไม่แสดงอาการ ซึ่งรวมถึงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้มีประวัติติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่”

โดยศูนย์ฯได้อธิบาย แนะนำให้ดำเนินการตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้มีประวัติติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทั้งหมด เนื่องจากมีความเสี่ยงแพร่เชื้อในระยะไม่แสดงอาการและระยะก่อนแสดงอาการ การระบุและตรวจกลุ่มบุคคลดังกล่าวอย่างรวดเร็วถือเป็นสิ่งสำคัญ

ทั้งนี้ การแก้ไขปรับปรุงแนวปฏิบัติครั้งนี้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สวนทางกับแนวปฏิบัติของศูนย์ฯ ที่เผยแพร่เมื่อเดือนก่อน ที่ระบุว่าบุคคลที่ปราศจากอาการของไวรัสโควิด-19 อาจไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจโรคแต่อย่างใด

**อังกฤษโควิดพุ่งลุกลามรอบ 2**

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ว่า นายแมตต์ แฮนค็อกรมว.สาธารณสุขของสหราชอาณาจักรกล่าวถึงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในประเทศว่ากำลังอยู่ในภาวะที่เรียกว่า จุดพลิกผัน ประเมินจากสถิติผู้ป่วยใหม่รายวันซึ่งอยู่ที่ระดับ 3,000 ถึง 4,000 คน นานต่อเนื่องร่วม 2 สัปดาห์

โดยแฮนค็อกกล่าวว่า ตอนนี้งบอดเหลือ 2 ทางเลือก คือ ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุขที่กำหนดไว้ด้วยความจริงจัง หรือเช่นนั้นภาครัฐใช้มาตรการเข้มงวดกว่านั้นรวมถึงการล็อกดาวน์ทั้งประเทศเป็นครั้งที่สอง

**เข้มไม่กักตัวถูกปรับหมื่นปอนด์**

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี บอริสจอห์นสัน ผู้นำสหราชอาณาจักร ประกาศว่านับตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. นี้ เป็นต้นไป บุคคลได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ แต่ไม่ให้ความร่วมมือกับมาตรการกักตัว อาจต้องชำระค่าธรรมเนียมสูงถึง 10,000 ปอนด์ (ราว 401,356.17 บาท)

ขณะที่ กระทรวงสาธารณสุขของสหราชอาณาจักร รายงานการพบผู้ป่วยใหม่ 3,899 คน เมื่อวันอาทิตย์ เพิ่มสถิติผู้ติดเชื้อสะสมเป็นอย่างน้อย 394,257 คน และเสียชีวิตอีก 18 คน เพิ่มสถิติผู้เสียชีวิตสะสมจากไวรัสโควิด-19 ในประเทศเป็นอย่างน้อย 41,777 คน มากที่สุดในทวีปยุโรป

**รมว.สาธารณสุขเช็กลาออกแล้ว**

นายอดัม วอยเตค วัย 33 ปี รมว.สาธารณสุขสาธารณรัฐเช็ก เปิดเผยว่าได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งแล้วในวันนี้ หลังจากถูกวิจารณ์เรื่องการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไวรัสโควิด-19 ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ขณะที่นายกรัฐมนตรีอังเดร บาบิช ทวิตขอบคุณนายวอยเตค ว่า อาจได้รับการจัดจ้างในฐานะรัฐมนตรีสาธารณสุขที่ดีที่สุดของประเทศ หากไม่ต้องทุ่มเทพลังงานที่มีอยู่ทั้งหมดไปกับการต่อสู้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ข้อมูลล่าสุดระบุว่า เช็กซึ่งมีประชากร 10.7 ล้านคน มีผู้ป่วยสะสม 49,290 คน เสียชีวิต 503 คน



มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

**เมียนมาสั่งล็อกดาวน์‘ย่างกุ้ง’**

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 20 ก.ย. ว่า รัฐบาลเมียนมามีคำสั่งล็อกดาวน์ ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมโรคให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้านในเมืองย่างกุ้ง เมืองใหญ่ที่สุดและยังเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. เป็นต้นไป โดยให้พนักงานหรือลูกจ้างทำงานจากบ้าน โรงเรียนปิดการเรียนการสอนแบบเดียวกับคำสั่งล็อกดาวน์ครั้งก่อน และสายการบินในประเทศยังระงับการให้บริการจนถึงสิ้นเดือนก.ย.นี้

**ยอดติดเชื้อทะลุ 5.5พัน-ดับ92**

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศเมียนมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รอบ 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา ถึง 671 คน ถือเป็นสถิติสูงสุด นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 5,541 ราย และยอดผู้เสียชีวิต 92 คน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขของพม่า ไม่ได้เปิดเผยว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่มาจากพื้นที่ใดบ้างแต่เคลือบคลุมเมื่อไม่นานที่ผ่านมา ส่วนใหญ่แล้ว อยู่ในเมืองย่างกุ้ง

**อินเดียเปิดทัชมาฮาล-แม่โควิดพุ่ง**

สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 หรือโควิด-19 ในประเทศอินเดีย แม้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น ไม่หยุดจนมีแนวโน้มจะแซงสหรัฐขึ้นเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยมากที่สุดในโลกในอีกไม่นาน การติดเชื้อในเขตชนบทเพิ่มขึ้นมาก ส่วนใหญ่เพราะประชาชนละเลยคำแนะนำของรัฐบาล ขณะที่ทางอินเดียได้เปิดทัชมาฮาลในเมืองอัคราทางใต้ของกรุงนิวเดลี ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกครั้งในวันที่ 21 ก.ย. หลังถูกปิดมาตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยจำกัดวันละ 5,000 คน หรือราว 1 ใน 4 ของปกติ ที่มีคนเที่ยวชมปีละ 7 ล้านคน กำหนดให้รักษาระยะห่างทางสังคมและข้อบัตริทางออนไลน์เท่านั้น

พร้อมกันนี้ รัฐบาลกลางอินเดียให้สถานศึกษาเริ่มเปิดเรียนอีกครั้งในวันนี้อตามความสมัครใจสำหรับเด็กอายุ 14-17 ปี แต่ทางการหลายรัฐเห็นว่ายังเร็วเกินไป หลายโรงเรียน ยังไม่ยอมเปิด ผู้ปกครองหลายคนยอมให้ลูกหยุดเรียนมากกว่าไปเสี่ยงติดเชื้อ

**เกาหลีใต้เปิดโรงเรียนหลังป่วยลด**

สำนักข่าวอนฮัพของเกาหลีใต้ รายงานว่านักเรียนในกรุงโซลและพื้นที่โดยรอบของเกาหลีใต้สามารถกลับไปเรียนในห้องเรียนตามปกติได้แล้ว เนื่องจากมียอดผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รายใหม่ลดลง ด้านกระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้ระบุว่า จะค่อยๆ ฟื้นฟังกิจกรรมของไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิดไปจนถึงช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม เพื่อใช้ตัดสินใจว่าจะเปิดโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม เป็นต้นไปหรือไม่

**‘จีน’พบโควิด-19ในปลาหมึกนำเข้า**

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเมืองฟูหยู มณฑลจี๋หลิน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เผยว่าพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บนบรรจุภัณฑ์ของปลาหมึกนำเข้า พร้อมขอให้ทุกคนที่ซื้อปลาหมึกจากร้านขายส่งอาหารทะเลแช่แข็ง “ชั้นเจีย เต๋อต้า” ระหว่างวันที่ 24-31 ต.ค. เข้ารับการตรวจไวรัสโควิด-19 หนึ่งในบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ ถูกส่งมายังเมืองฟูอวีผ่านเมืองฉางชุนเมืองเอกของมณฑลจี๋หลิน ขณะที่สำนักงานป้องกันไวรัสโควิด-19 เมืองฉางชุนเผยว่า หมึกที่มีปัญหาถูกนำเข้าจากประเทศรัสเซีย โดยบริษัทในเมืองหุนชุน (Hunchun) ก่อนจะถูกส่งไปยังเมืองฉางชุน

ขณะที่ ฟูลกากรจีน ระบุว่า จะระงับการนำเข้าจากบริษัทต่างๆ เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ หากตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งมีเชื้อไวรัสโควิด-19 และจะระงับการนำเข้าเป็นเวลาหนึ่งเดือน หากพบว่าซัพพลายเออร์รายใด มีผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนเชื้อ 3 ครั้ง หรือมากกว่า





หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

**บิกิตูยาหอม 'อสม.'** ไทยเฮปลดคนติดเชื้อใหม่  
**ปลื้มช่วยสกัดโควิด** ผลตรวจผู้สัมผัส 146 ราย  
**ให้500บาท7เดือน** เคสเด็กเมียนมาไม่พบติด  
โควิด (อ่านต่อหน้า 10)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

### สกัดโควิด

#### ไทยวันนี้ไร้ผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 กันยายน เพชบุ๊กรุ่นข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทย ว่า วันนี้ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ รวมสะสม 3,506 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,445 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) 568 ราย รักษาหายแล้ว 3,340 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 107 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,506 ราย รับรักษาในกรุงเทพมหานคร และจันทบุรี 1,900 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 655 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 744 ราย ทั้งนี้ สถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ 243,019 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวม 31,231,209 ราย อาการรุนแรง 61,239 ราย รักษาหายแล้ว 22,822,258 ราย เสียชีวิต 965,063 ราย โดยอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1.สหรัฐอเมริกา จำนวน 7,004,768 ราย 2.อินเดีย จำนวน 5,485,612 ราย 3.บราซิล จำนวน 4,544,629 ราย 4.รัสเซีย จำนวน 1,103,399 ราย และ 5.โคลอมเบีย จำนวน 765,076 ราย ทั้งนี้ ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 133

#### 146รายไม่ติดไวรัสเด็กเมียนมา

ขณะที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานความคืบหน้าผลการสอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 กรณีเด็ก 2 ขวบ ชาวเมียนมา ตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 หลังกลับจากประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน ผลการดำเนินงาน ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคเพื่อค้นหาและติดตามตัวผู้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งเคยทำงานหรือเคยอาศัยกับครอบครัวในพื้นที่ เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR รวมผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกสถานที่ในกรณีดังกล่าวจำนวน 146 ราย ผลตรวจทางห้องแล็บทั้งหมดทุกรายให้ผลเป็นลบ ไม่พบการติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด

สรุป เด็กที่ติดเชื้อจากการตรวจพบของเมียนมา ยังไม่พบหลักฐานแหล่งที่ติดเชื้อในประเทศไทย ทั้งที่พักและที่ทำงานของผู้ปกครอง จึงมีโอกาสน้อยที่เด็กจะเกิดการติดเชื้อในที่พักแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ อาจมีโอกาสเกิดการติดเชื้อระหว่างการเดินทางกลับบ้าน ทั้งในประเทศไทย หรือขณะอยู่ในประเทศเมียนมา ช่วงระหว่างวันที่ 4-10 กันยายน อย่างไรก็ตาม

ประเทศไทยต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้ตรวจจับได้ทันทั่วถึงและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

#### ชี้3ปัจจัยเสี่ยงระบอบระลอก2

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย แถลงถึงการผ่อนปรนมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในระยะที่ 6 ที่เปิดให้จัดการแข่งขันกีฬาและจัดคอนเสิร์ต ว่า ในช่วงนี้ประชาชนอาจจะไม่สนใจการผ่อนปรนมาตรการมากนัก แต่สถานการณ์ขณะนี้ยังไม่มียุโรปบอกว่าจะวางใจโควิด-19 ได้ เพราะทั่วโลกยังมีการระบาด ประเทศไทยต้องยอมรับความเสี่ยงรอบด้าน ทั้งในรูปแบบความเสี่ยงในการแพร่เชื้อในประเทศ 1.ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ แต่หากปฏิบัติตามมาตรการของ สธ. รับประกันว่าโอกาสแพร่เชื่อน้อยมาก แต่ยังคงต้องกังวลในผู้ที่เข้ามาโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 2.แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เป็นเรื่องที่ยากในการปกป้องชายแดน จึงต้องพึ่งพาสู่ประกอบการ และ 3.ผู้ติดเชื้อไม่มีการหรืออาการน้อย ไปอยู่รวมกันแพร่กระจายเชื้อให้คนใกล้ชิด เช่น สถานที่ดื่มกินร่วมกัน ที่มีการพูดคุยและถอดหน้ากากอนามัยในการรับประทานอาหาร สถานที่ที่มีผู้รวมตัวกันมากในระบบปิด และการคลุกคลีกับคนใกล้ชิด โดยมี 3 องค์ประกอบที่ทำให้ไม่มีระบอบระลอกที่ 2 คือ 1.ต้านโรค หากเจอผู้ป่วยรายใหม่เร็ว ผู้ป่วยรายใหม่สามารถติดตามผู้สัมผัสได้ เรายังเอาอยู่ 2.ต้านคน หากการป้องกันโรคยังทำได้เข้มข้น อย่างน้อยที่สุดคือร้อยละ 80 และเมื่อไปสถานที่เสี่ยงสูงยิ่งสวมหน้ากากอนามัยทุกราย 3.สถานประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการเข้มข้น

#### 'บิกตู'ปลุกอสม.บ๊องโควิดรอบ2

ที่อิมแพคฟอรัม ฮอลล์ 4 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดการจัดงานรณรงค์เตรียมความพร้อม อสม.เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 2 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วย สธ. และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ โดย พล.อ.ประยุทธ์ได้สวมเสื้อสีขาว โลโก้ สธ. ซึ่งเป็นเสื้อของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง พร้อมเดินทักทายกับตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวเปิดงานว่า ย้อนกลับไปช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบอบที่รัฐบาลเล็งในศักยภาพ คือด้านสาธารณสุข แพทย์พยาบาล แต่ศักยภาพอีกอันหนึ่งที่สำคัญถึงเสมอคือ อสม. หลายประเทศไม่มี แต่ประเทศไทยมี และเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราได้ทุกคนที่อาสาสมัครเข้ามาทำงานในเรื่องนี้ ถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่รัฐบาลจะต้องดูแล อยากรให้อสม.เป็นแกนนำในการรวมไทยสร้างชาติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านสุขภาพให้มากที่สุดและตลอดไปไม่ใช่แค่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 แต่รวมถึงสถานการณ์อื่นๆ ทั้งนี้ไทยได้ถูกยกระดับเป็นประเทศที่มีระบบสาธารณสุข ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง อยากรว่าเงินตรงนี้ก็เป็นค่าจ้าง ขอให้เรียกว่าเป็นเงินตอบแทนหัวใจเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่าน อะไรที่สามารถดูแลได้รัฐบาลจะดูแลให้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่าย

จากนั้น อสม.ทุกคนได้ลุกขึ้นปรบมือให้กำลังใจกับนายกฯในการบริหารประเทศ และแทนคำขอบคุณที่ได้เล็งเห็นการทำงานอย่างหนักของอสม. ทั้งนี้ นายกฯและผู้บริหารระดับสูงร่วมกันทำพิธีเชิงสัญลักษณ์โอนเงินค่าตอบแทนเยียวยาฯ และเสี่ยงภัยให้กับ อสม.เดือนละ 500 บาท เป็นเวลา 7 เดือน นอกจากนี้ ก่อนกลับนายกฯ ยังได้เดินทักทายและเซลฟี่กับ อสม.ที่มาร่วมงานอย่างเป็นกันเอง

#### 'อนุทิน'ยันรบ.หนุนอสม.เต็มที่

นายอนุทินกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ ชื่นชมอสม. จัดอาสาช่วยระบบการแพทย์และสาธารณสุข ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 จนได้รับการยอมรับ ยกย่อง ชมเชยทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงมีมติสนับสนุน



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

คำตอบแทน ชดเชย เยียวยา และเสี่ยงภัยให้กับ อสม.เป็นระยะเวลา 7 เดือน และจะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องหากเกิดการระบาดระลอกที่ 2 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สำหรับการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดระลอกที่ 2 อสม.มีบทบาทในการสำรวจสุขภาพจิตของประชาชนในเขตที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันภาวะเครียด ซึมเศร้า หรือการฆ่าตัวตาย

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ผมขอลอว์ยกย่องชื่นชมคุณลินี หนูกุล หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ‘ป้าดี’ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จาก อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ที่เป็นฮีโร่ ช่วยชีวิตผู้ถูกไฟชอร์ตที่หมดสติ ตกลงกระแทกพื้นดินจากที่สูง มีอาการสาหัส แต่ป้าดีได้ช่วยปั๊มหัวใจตามหลักการที่ได้ผ่านการอบรมมา นานถึง 20 นาที จนผู้เคราะห์ร้ายอาการดีขึ้น และสามารถส่งต่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลจนอาการปลอดภัยในที่สุด”

**ทั่วโลกติดโควิดทะลุ 31 ล้านคน**

สำนักข่าวรอยเตอร์และเอเอฟพีรายงานว่า จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลก ในช่วงเช้าวันที่ 21 กันยายน ทำสถิติใหม่อีกครั้งที่ 31,219,204 คน หลังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 241,618 คนในหนึ่งวันที่ผ่านมา อินเดียยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดที่ 87,382 ตามด้วยสหรัฐ 32,517 บราซิล 16,282 และฝรั่งเศสที่ทำสถิติผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง 10,569 คน สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดในทวีปยุโรปที่

มีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นทะลุ 7,004,768 คน ตามด้วยอินเดีย 5,487,580 บราซิล 4,544,629 และรัสเซีย 1,109,595 ด้านจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่ 965,178 ราย

รอยเตอร์รายงานว่า สดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการเมียนมาได้ออกคำสั่งให้ประชาชนในนครย่างกุ้ง เมืองศูนย์กลางธุรกิจการค้าของประเทศกักตัวอยู่ในบ้าน หลังจากเมียนมาพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยคำสั่งดังกล่าวนี้เริ่มมีผลในวันที่ 21 กันยายน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนในย่างกุ้งต้องทำงานจากที่บ้าน ส่วนโรงเรียนต่างๆ ในย่างกุ้งได้ถูกสั่งปิดอยู่แล้วภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ที่รัฐบาลเมียนมาบังคับใช้มาก่อนหน้านี้

**จีนพบเชือบนหอหมักรัสเซีย**

รอยเตอร์อ้างสำนักงานสาธารณสุขเขตฟู่หยู ในมณฑลจี๋หลินของจีน แถลงผ่านทางวีแชต เมื่อวันที่ 20 กันยายน ว่า ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ในบรรจุภัณฑ์ห่อหมักแช่แข็งที่นำเข้ามาจากประเทศรัสเซีย

ที่ประเทศอินเดีย ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของอินเดีย ตั้งอยู่ในเมืองอัครา ได้กลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมได้แล้วในวันเดียวกันนี้ หลังจากถูกปิดมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา การกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวของทัชมาฮาลมีขึ้นภายใต้กฎการเว้นระยะห่างทางสังคมที่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และยังมีจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมได้วันละไม่เกิน 5,000 คน คิดเป็น 1 ใน 4 ของอัตรานักท่องเที่ยวปกติที่ทัชมาฮาลเปิดรับในแต่ละวัน โดยการซื้อตั๋วเข้าชมจะต้องทำการสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์เท่านั้น





หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 หน้าที่ 9

## สธ.ชง'ขนส่ง'ปรับเกณฑ์ทำใบขับขี่

เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี นพ.สมศักดิ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ล่าสุดอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอเรื่องไปยังกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม อนุญาตให้ผู้ป่วยโรคลมชักที่ควบคุมได้ดี สามารถทำใบอนุญาตขับขี่ได้ โดยปกติแล้วการทำใบขับขี่ต้องมีใบรับรองแพทย์ แต่ในการตรวจร่างกายขอใบรับรองแพทย์สามารถติดต่อจากแพทย์ได้หลายคน ผู้ป่วยอาจจะไม่ได้บอกว่าตนเองมีโรคลมชักด้วย ดังนั้นกรณีนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเสนอหลักการ สธ.กำลังดำเนินการหาระบบเพื่อแก้ไขปัญหา การแจ้งโรคประจำตัวให้กับแพทย์ที่ตรวจร่างกายเพื่อขอใบรับรองแพทย์นั้น ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม

“เบื้องต้นหลักการคือ ผู้ป่วยโรคลมชักที่ควบคุมอาการได้ดีภายใน 1 ปี จะต้องมีอาการชักเลยจึงสามารถทำใบขับขี่ส่วนบุคคลได้ ส่วนใบขับขี่สาธารณะ จะต้องเป็นผู้ควบคุมโรคได้ดีและไม่มีอาการชักนานถึง 10 ปี” นพ.สมศักดิ์กล่าว และว่า แต่ปัญหาคือปัจจุบันใบรับรองแพทย์จะขอจากแพทย์ที่ไหนก็ได้ ไม่ใช่แพทย์เป็นผู้รักษาโรคลมชักของผู้ป่วย จึงไม่มีประวัติการป่วย ดังนั้นจะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหา ก่อนนำเสนอนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. ในฐานะดูแลกระทรวงคมนาคมด้วย เพื่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่น

ผู้สื่อข่าวถามถึงอัตราความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่ของผู้ป่วยโรคลมชัก นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า หากเทียบตัวเลขของอุบัติเหตุ 1,000 ครั้ง จะพบว่ามี 1-10 ครั้ง หรือร้อยละ 0.1-1 เกิดจากการขับขี่ของผู้ป่วยโรคลมชัก ดังนั้น หากผู้ป่วยโรคนี้จะมีความสามารถในการขับขี่ได้ จะต้องเป็นผู้ควบคุมการขับขี่ได้ดี และได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง